



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
นักวิชาการพัสดุของสำนักงานเลขาธิการ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มาประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการพัสดุของสำนักงานเลขาธิการ นั้น

สำนักงาน ป.ป.ท. ได้แจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลำดับที่ ๒๑ - ๓๐ ทราบ และหากประสงค์สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งดังกล่าว สามารถส่งใบสมัครได้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยถือวันและเวลาที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเป็นวันและเวลารับสมัคร บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุของสำนักงานเลขาธิการ

เลขประจำตัวเข้ารับ การประเมิน	เลขประจำตัวสอบ แข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๖๖๑๐๑	๓๐๐๘๕	นางสาวกนกวรรณ ดั่งเมือง
๖๖๑๐๒	๓๐๔๔๑	นางสาวเจนจิรา ตะเคียนงาม
๖๖๑๐๓	๓๐๑๓๒	นางสาวจารุณี ชูสุวรรณ
๖๖๑๐๔	๓๐๒๓๗	นางสาวกัญญาภักดิ์ ล้วนงาม
๖๖๑๐๕	๓๐๒๓๖	นางสาวพิจิตรา เนียมเปรม

ก. หลักสูตรที่ใช้ในการประเมินฯ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้ารับการเลือกสรร และจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น รวมทั้งสมรรถนะหลักสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

ง. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน

สำนักงาน ป.ป.ท. จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการพัสดุของสำนักงานเลขาธิการ ภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ผ่านทางเว็บไซต์ www.pacc.go.th หัวข้อข่าวการบริหารบุคคล

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายภูมิวิศาล เกษมสุข)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ